

Số: 46/TTBVTV-TT

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 02 năm 2023

V/v rà soát, báo cáo kết quả giải quyết các đề xuất, kiến nghị của địa phương theo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy.

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thực hiện văn bản số 290/SNN-KH ngày 16/02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT, về việc rà soát, báo cáo kết quả giải quyết các đề xuất, kiến nghị của địa phương theo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu, Chi cục Trồng trọt và BVTV báo cáo như sau:

1. Đối với kiến nghị: “Nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện xây dựng nhà kính, nhà lưới” tại Mục 4.1, văn bản số 114-TB/TU ngày 28/6/2021 của Tỉnh ủy Lâm Đồng thông báo kết luận của đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy Lạc Dương:

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án “Quản lý nhà kính, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” tại Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 30/01/2023. Theo đó tại phụ lục 01 đã quy định tiêu chí xây dựng mới, cải tạo nhà kính sản xuất nông nghiệp.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp với các địa phương, sở, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật nhà kính, quy chế quản lý nhà kính trên địa bàn tỉnh. Dự kiến hoàn thành trong Quý II năm 2023.

2. Đối với kiến nghị: “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại 03 huyện phía Nam” tại Mục 4.2, văn bản số 314-TB/TU ngày 22/7/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng thông báo kết luận của đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy: Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên:

Năm 2022 Chi cục Trồng trọt và BVTV đã ban hành văn bản số 281/TTBVTV ngày 04/8/2022 đề nghị các huyện báo cáo thực trạng và đề xuất kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất trồng điều kém hiệu quả giai đoạn 2022-2030.

Chi cục đã phối hợp với các địa phương khảo sát, đánh giá thực trạng về tình hình sản xuất, chuyển đổi cây điều năm 2022. Để xác định lộ trình, kế hoạch và các giải pháp thực hiện chuyển đổi diện tích sản xuất điều kém hiệu quả sang các đối tượng cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn và góp phần

hình thành các chuỗi ngành hàng hiệu quả thay thế cho ngành điều. Chi cục đã xây dựng dự thảo “Kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất trồng điều tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023-2030” tham mưu Sở Nông nghiệp lấy ý kiến các địa phương để hoàn thiện và trình Sở Nông nghiệp ban hành Kế hoạch. Dự kiến hoàn thành trong Quý II năm 2023.

Trên đây là báo cáo của Chi cục Trồng trọt và BVTV về kết quả giải quyết các đề xuất, kiến nghị của địa phương theo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, kính gửi Sở Nông nghiệp và PTNT./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu VT, TT.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

**Trần Quang Duy**